

7-1-2016

จักระ แสการศีกษา โลก

ศรัโพร โชตจจรวัฒนา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal>



Part of the [Education Commons](#)

Recommended Citation

โชตจจรวัฒนา, ศรัโพร (2016) "จักระ แสการศีกษา โลก," *Journal of Education Studies*: Vol. 44: Iss. 3, Article 25.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol44/iss3/25>

This Article is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Education Studies by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

จับกระแสการศึกษาโลก Capture World Movement in Education

ศรีไพร ไชติจิรวัดมน

มหาวิทยาลัยของประเทศจีนได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในเอเชีย จำนวนมากที่สุด

Quacquarelli Symonds (QS) หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของอังกฤษเปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2016” จากการสำรวจมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียจำนวน 350 แห่ง พบว่า มีมหาวิทยาลัยของประเทศจีน 124 แห่ง ติดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียมากที่สุด (82 แห่งจากแผ่นดินใหญ่ 7 แห่งจากฮ่องกง 34 แห่งในไต้หวัน และ 1 แห่งจากมาเก๊า) ส่วนผลสำรวจมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในเอเชียปีนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (100 คะแนน) อันดับสอง มหาวิทยาลัยฮ่องกง (98.5 คะแนน) อันดับสาม มหาวิทยาลัยนันทยาง (98.4 คะแนน) อันดับสี่ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (98.0 คะแนน) อันดับห้า มหาวิทยาลัยชิงหวา (97.1 คะแนน) อันดับหก สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (KAIST) (96.5 คะแนน) อันดับเจ็ด มหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลีย (96.4 คะแนน) อันดับแปด มหาวิทยาลัยชาวจีนแห่งฮ่องกง (CUHK) (96.0 คะแนน) อันดับเก้า มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (95.6 คะแนน) อันดับสิบ มหาวิทยาลัยโซล (95.2 คะแนน)

ดร.จาง หยาน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประจำ Quacquarelli Symonds กล่าวว่า รัฐบาลประเทศจีนให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ การสำรวจของ Quacquarelli Symonds นั้นจะสำรวจปัจจัยหลักที่สะท้อนความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย เช่น ความมีชื่อเสียงทางวิชาการ อัตราการจ้างอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา คุณภาพของคณะวิชาและนักศึกษา และงานวิจัยที่นำไปใช้อ้างอิง

สำนักข่าวซินหัว

19 พฤษภาคม 2559

รัฐบาลท้องถิ่นสร้างบันไดเหล็กให้นักเรียนจีนที่ปีนผาไปโรงเรียน

นักเรียนกลุ่มหนึ่งในมณฑลเสฉวน ประเทศจีนต้องเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรียนด้วยการปีนหน้าผาเป็นประจำ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่เชื่อมหมู่บ้านอาตุเลอ่อของชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลของมณฑลเสฉวน มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ครอบครัวยุคใหม่ที่อาศัยในหมู่บ้านนี้มีอยู่ราว 72 ครอบครัว ทำการเกษตรเพาะปลูกมันฝรั่ง ถั่ววอลนัต และพริก เด็กนักเรียนจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยการปีนบันไดไม้ไผ่ไต่หน้าผาอย่างเสี่ยงอันตราย เด็กนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดมีอายุเพียง 6 ขวบ ต้องอาศัยคุณพ่ออุ้มปีนหน้าผาและใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปทั่วโลก รัฐบาลท้องถิ่นเสฉวนซึ่งดูแลพื้นที่ดังกล่าวได้ประกาศว่าจะสร้างบันไดเหล็กที่แข็งแรงให้กับชาวบ้าน และจะหาทางช่วยเหลือในระยะยาวให้ต่อไป

วอชิงตันโพสต์

28 พฤษภาคม 2559

กรมศึกษาธิการสั่งห้ามนักเรียน ฉีกหนังสือและตะโกนระบายความเครียด จากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทุกปี นักเรียนจำนวนประมาณ 10 ล้านคนทั่วประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะต้องเข้าร่วมการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มีความยากเป็นเวลา 2 วัน และวิธีการระบายความเครียดหลังการสอบที่ปรากฏในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนได้ฉีกหนังสือเรียนและโยนขึ้นบนอากาศ นักเรียนบางคนจะร้องตะโกนในโรงเรียนเพื่อให้กำลังใจตัวเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสม ในปีนี้ ก่อนการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเป็นเวลา 10 วัน กรมศึกษาธิการประจำเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนจึงได้ออกประกาศสั่งห้ามนักเรียนมัธยมศึกษาฉีกหนังสือเรียนหรือตะโกนในอาคารเพื่อระบายความเครียดจากการสอบ และสนับสนุนให้โรงเรียนให้คำแนะนำและอนุญาตให้นักเรียนระบายความเครียดในวิธีที่เหมาะสม

ไชน่า เดลี

12 พฤษภาคม 2559

ชาวญี่ปุ่นอายุ 96 ปีได้เป็นบัณฑิตอายุมากที่สุดในโลก

กินเนส เวิลด์ เรคคอร์ดได้รับรองให้นายชิเกมิ อิราตะ ชาวญี่ปุ่นอายุ 96 ปี เป็นบัณฑิตที่มีอายุมากที่สุดในโลก หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเซรามิก จากมหาวิทยาลัยเกียวโตยูนิเวอร์ซิตีออฟอาร์ทแอนด์ดีไซน์ และนำประกาศนียบัตรรับรองการสร้างสถิติโลกใหม่ไปมอบให้ที่บ้านพักของนายอิราตะที่เมือง ทากามัตสึ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น

นายอิราตะเกิดที่จังหวัดอิโรชิมาในปี 2462 ขณะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้น นายอิราตะเป็นผู้มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่ผู้พบเห็นต่างเข้ามาทักทาย ทำให้นายอิราตะ รู้สึกมีกำลังใจและกำลังกายอย่างมาก นายอิราตะใช้เวลาศึกษาด้านงานเซรามิกเป็นเวลา 11 ปีจนสำเร็จ ตนตั้งเป้าว่าจะอยู่ให้ถึง 100 ปี มันเป็นเรื่องสนุกที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่

เจแปนไทม์

4 มิถุนายน 2559

ยกเลิกการสอบศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาในฮ่องกง-เกาหลิใต้ หลังพบข้อสอบรั่ว

เอซีทีอิงค์ บริษัทผู้จัดสอบเอซีทีหรือแอกท์ ประกาศยกเลิกการจัดสอบในฮ่องกง และเกาหลิใต้ ก่อนที่นักเรียนจำนวน 5,500 คนจะเข้าร่วมการสอบ หลังพบว่ามีข้อสอบรั่ว ออกไป ทั้งนี้ นักเรียนผู้สมัครสอบจะได้รับการชำระเงินคืน และสามารถเข้าร่วมการสอบได้ใหม่ในเดือนกันยายน

การสอบเอซีทีเป็นการสอบสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา การยกเลิกการสอบเคยเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกเมื่อปี 2556 ประเทศ เกาหลิใต้ได้ประกาศยกเลิกการสอบเอสเอที หรือแซท ที่เป็นการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกัน หลังพบว่ามีข้อสอบรั่ว

รอยเตอร์

18 มิถุนายน 2559

นักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกาพบข้อบกพร่องระบบเว็บกลาโหม

นายเดวิด ดเวิร์กเกน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมาเรตในกรุงวอชิงตัน ดี ซี ได้ค้นพบจุดบกพร่องของเว็บไซต์กระทรวงกลาโหม เขาเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนและเตรียมเข้าศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยนอร์ธอีสเทิร์น นายดเวิร์กเกนพบข้อบกพร่องของเว็บไซต์จำนวน 6 แห่ง ข้อบกพร่องที่เขาพบบางส่วนสามารถแสดงผลที่แฮกเกอร์ต้องการบนเว็บไซต์และใช้ขโมยข้อมูลได้ ซึ่งนายแอสคาร์เตอร์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้กล่าวยกย่องสิ่งที่เขาตรวจพบครั้งนี้

รอยเตอร์

18 มิถุนายน 2559

มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเกรงผลกระทบทุนวิจัย-โครงการแลกเปลี่ยนจากเบริกซิท

มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษต่างเห็นว่าผลประชาชาติที่ประเทศอังกฤษเลือกออกจากสหภาพยุโรป (อียู) หรือเบริกซิท อาจส่งผลกระทบต่อทุนวิจัยและโครงการแลกเปลี่ยนเนื่องจากในปี 2559 มีนักศึกษาชาวยุโรปจำนวนมากกว่า 125,000 คนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ เป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด นอกจากนี้ นักวิชาการจำนวนร้อยละ 15 มาจากกลุ่มประเทศสมาชิกอียูซึ่งได้รับเงินทุนวิจัยจำนวนถึง 836 ล้านปอนด์ประมาณ 38,936 ล้านบาท ด้าน นายโจ จอห์นสัน รัฐมนตรีมหาวิทยาลัยและวิทยาศาสตร์ประเทศอังกฤษชี้แจงหลังผลเบริกซิทออกมาว่า มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษยังคงต้อนรับนักศึกษาชาวยุโรปเข้ามาศึกษาต่อ

บีบีซี นิวส์

3 กรกฎาคม 2559

ศาลฎีapunตัดสินให้โรงเรียนตัดเงินเดือนครูไม่ยื่นร้องเพลงชาติ

ศาลประจำเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น มีคำตัดสินว่า การที่โรงเรียนตัดเงินเดือนครูที่ไม่ยอมยื่นขึ้นร้องเพลงชาติเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คำตัดสินดังกล่าวมีขึ้นเมื่อนางฮิโรโกะ ซิมิชิ ครูอายุ 63 ปีได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลให้หน่วยงานทางการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นให้ยกเลิกบทลงโทษตัดเงินเดือนหลังจากที่เธอไม่ยื่นร้องเพลงชาติในงานวันสำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2556 แต่ผู้พิพากษาศาลเมืองโอซากา ฮิโรยูกิ โนโตะ ตัดสินยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าการตัดเงินเดือนนั้นเหมาะสมแล้ว คำพิพากษาของโนโตะ ระบุว่า คำสั่งให้ยื่นขึ้นร้องเพลงชาตินั้นไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ใครทำตามอุดมการณ์ใดๆ แต่คำสั่งนั้นจะทำให้มั่นใจว่า พิธีการจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และซิมิชิ เห็นคุณค่าของตัวเองอยู่เหนือการคงไว้ซึ่งข้อบังคับของข้าราชการ หลังการตัดสินดังกล่าว ฮิโรโกะ ซิมิชิ ได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินทันที

เพลงชาติญี่ปุ่นถูกวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากมีเนื้อร้องที่สรรเสริญ เรียกร้องให้แลกชีวิตเพื่อองค์จักรพรรดิ และเฉลิมฉลองการทำสงครามของจักรวรรดิญี่ปุ่นในอดีต ในปีที่ผ่านมาพบว่ามีครูจำนวนมากขัดแย้งกับหน่วยงานการศึกษาในประเด็นนี้ ทั้งนี้ ในอดีตเคยมีคำตัดสินโดยศาลสูงสุดว่าการลงโทษครูที่ไม่ยื่นร้องเพลงชาตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้เตือนหน่วยงานการศึกษาอย่ากระทำการเกินเลย ขณะที่ศาลกรุงโตเกียว เคยมีคำพิพากษาให้จ่ายเงินชดเชยครูกลุ่มหนึ่งที่ถูกลงโทษจากการไม่ยื่นร้องเพลงชาติเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ

เอเอฟพี

7 กรกฎาคม 2559

ผู้เขียน

ศรีไพร โขติจิรวัดนา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีเมล: sripraic@hotmail.com